



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ไปราชการนอกเขตจังหวัดลำปาง

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ขึ้น และแพร่กระจายไปทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งจังหวัดลำปางได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน วิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อดังกล่าวสำหรับส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัด ลำปางไปแล้ว ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๗.๒/ว ๑๑๐๕๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และหนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๗.๒/ว ๑๒๐๘๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น ปรากฏว่า มีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐหลายแห่งอนุญาตให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงาน ในส่วนราชการของรัฐ เดินทางออกนอกเขตจังหวัดลำปางจำนวนมาก และมีข้อมูลว่าข้าราชการบางราย ที่เดินทางไปราชการ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงได้ออกหนังสือจังหวัดลำปางถึงหัวหน้าส่วนราชการ ด่วนที่สุดที่ ลป ๐๐๑๗.๕/ว ๑๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอกำชับการปฏิบัติตามมาตรการ เร่งด่วน ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ เพื่อให้หัวหน้าส่วน ราชการพิจารณาทบทวนการอนุญาตให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการของรัฐ เดินทางออกนอกเขตจังหวัดลำปางโดยไม่มีเหตุจำเป็น

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดลำปาง ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) ให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไปราชการนอกเขตจังหวัดลำปางซึ่งยังไม่ได้เดินทางไปราชการทั้งหมด ที่ได้ออก คำสั่งหรืออนุญาตให้ไปราชการก่อนประกาศฉบับนี้ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นผู้ขออนุญาตต้องชี้แจงต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี และให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พิจารณาทบทวนการอนุญาตให้บุคลากรของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบไปราชการโดยไม่มีเหตุจำเป็น กรณีพบว่าหน่วยงานได้มีการอนุญาตให้บุคลากรไปราชการนอกเขต จังหวัดลำปางและปรากฏข้อมูลว่าผู้นั้นติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ถือเป็นความรับผิดชอบของ หัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และมีความผิดทางวินัย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง